

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT
về “Gương người tốt, việc tốt”
trong nữ cán bộ viên chức và sinh viên trường Đại học Cần Thơ

I. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC THI:

Trong cuộc đời của mỗi người, không nhiều thi ít, ai cũng có những việc làm tốt, những cử chỉ đẹp đáng được trân trọng và nhân rộng. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, người phụ nữ luôn thể hiện tấm lòng nhân hậu, khoan dung, tài năng, sự duyên dáng, sự chịu thương chịu khó,... đặc biệt đối với môi trường của một Trường Đại học thì người phụ nữ còn phải không ngừng học tập vươn lên. Sự hài hòa giữa gia đình và xã hội, giữa công việc và học vấn, giữa thầy và trò, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp,... đã toát lên biết bao Gương người tốt, việc tốt.

Hiện nay, trong trường ĐHCT sự đóng góp của lực lượng nữ cán bộ viên chức người lao động (CBVCNLĐ) và sinh viên cũng đóng một vai trò quan trọng. Rất nhiều tấm gương các cô, các chị và các em sinh viên thành đạt và thành công trong công việc, học tập. Bên cạnh những cán bộ lãnh đạo nữ nổi bật, những nhà khoa học nữ xuất sắc thì không ít các cô, các chị và các em sinh viên tận tụy với nghề, miệt mài trong các phòng thí nghiệm, trực tiếp tiếp xúc với hóa chất hoặc làm những công việc nặng nhọc mà ít ai biết đến hoặc những em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng vượt qua, đồng thời giúp đỡ bạn bè để cùng đạt được những thành quả tốt đẹp trong học tập và trong cuộc sống.

Để tri ân, nhân rộng những tấm gương ấy và Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Ban nữ công trường ĐHCT phát động cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt” về “người thật, việc thật” của nữ CBVCNLĐ và sinh viên trường ĐHCT.

Cuộc thi là thông điệp để ta chia sẻ đến mọi người những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, những cử chỉ đáng nhớ về nữ CBVCNLĐ và sinh viên. Đây còn là dịp chúng ta có thêm nhiều bài học ý nghĩa vừa thiết thực vừa trực quan để giáo dục cho thế hệ sinh viên mai sau. Là dịp để chúng ta hiểu nhau hơn, gần nhau hơn.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Là cán bộ, viên chức người lao động và sinh viên của Trường ĐHCT.

III. THỂ LOẠI:

Bài dự thi được viết theo thể loại văn xuôi, thơ, truyện, hồi ký, phóng sự,... và có thể bao gồm cả ảnh của nhân vật.

Độ dài mỗi bài viết không quá 3 trang giấy khổ A₄ (không bao gồm ảnh) font Times New Roman, size 13.

IV. HÌNH THỨC:

Bài dự thi được đánh máy, gửi 1 bản in và 1 file điện tử cho Ban tổ chức. Người dự thi cần ghi rõ họ tên, đơn vị, số điện thoại và địa chỉ Email.

Ban tổ chức sẽ đưa các bài viết lên trang web của Công đoàn Trường để mọi người đọc và bình chọn.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI:

Thời gian dự thi bắt đầu từ 08/3/2013 đến hết ngày 30/9/2013.

Địa điểm nhận bài: Văn phòng công đoàn trường.

Email: dttuyen@ctu.edu.vn; dtthoa@ctu.edu.vn

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (kính phí khen thưởng của Trường):

01 giải nhất trị giá 3.000.000đ

01 giải nhì trị giá 2.000.000đ

02 giải ba mỗi giải 1.000.000đ

03 giải khuyến khích mỗi giải 500.000đ

01 giải được độc giả bình chọn nhiều nhất trị giá 1.500.000đ.

VII. TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI:

Dự kiến cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào dịp 20/10/2013.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH (để biết)
- BCH CD Trường (để chỉ đạo)
- CD, NC các đơn vị (để t/h)
- Đoàn Trường (để triển khai trong SV)
- Lưu: VP, VT

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Linh